

Số: /UBND-VP  
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm  
vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết  
Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hà Vinh, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, CBCC xã;
- Thôn trưởng các thôn.

Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ đề sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Trưởng các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức; thôn trưởng các thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao:**

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Hiểu rõ sâu sắc chủ đề công tác năm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND xã “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”; bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, nắm bắt, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

- Tập trung tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã, thôn nông thôn mới nâng cao. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm lớn xuyên suốt trong năm 2024.

- Thường xuyên rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung tổ chức thực hiện nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề mới phát sinh.

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện cả 3 trụ cột “chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”; triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhà nước, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Phấn đấu đạt chỉ tiêu xã hoàn thành chuyển đổi số năm 2024.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết trong giờ hành chính, ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội, đền, chùa trong giờ hành chính, ngày trực nếu không được phân công; Kịp thời tham mưu khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa sâu rộng, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

**2. Ngoài những nội dung trên, các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức; thôn trưởng các thôn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:**

### **2.1. Công chức Văn phòng - Thống kê xã tham mưu cho UBND xã**

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao, nhất là đối với các nội dung theo Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Chủ động, thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND xã, Chủ tịch UBND xã xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao phải được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; báo cáo định kỳ hàng tháng tại phiên họp thường kỳ UBND xã. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cán bộ công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển các nền tảng hệ thống thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín với Nhân dân.

### **2.2. Trạm y tế xã tham mưu UBND xã**

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế; có giải pháp cung ứng đủ vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo dõi, giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng.

### **2.3. Công chức Địa chính –XD-NN&MT tham mưu UBND xã**

Phối hợp với HTX DV NN theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn nhân phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào, tiếp tục chỉ đạo sản xuất tốt vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường phòng, chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gắn với chỉnh trang khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống nông thôn; tăng cường chỉ đạo xây dựng xã, thôn nông thôn mới nâng cao; duy trì có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định của pháp luật; hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định. Triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tham mưu triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch năm 2024 để bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ.

### **2.4. Công chức Tài chính - Kế toán tham mưu UBND xã**

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là các nguồn thu mới, các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt là các nguồn thu có tiềm năng lớn nhưng chưa thu được. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn để yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu nợ thuế; rà soát, phân loại chính xác các khoản nợ để đôn đốc thu nợ. Thực hiện nghiêm việc công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế.

### **2.5. Công chức Phụ trách VHXH tham mưu UBND xã**

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu nổi bật và các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024; không khí ra quân thực hiện nhiệm

vụ đầu năm mới của xã, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

### **2.6. Các nhà trường tham mưu UBND xã**

Duy trì và ổn định tốt nề nếp dạy và học sau thời gian nghỉ Tết; thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các trường học; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, gia đình thực hiện tốt quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 1 sau 5 năm.

Trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2.

### **2.7. Công chức Phụ trách LĐTB&XH tham mưu UBND xã**

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và các chính sách hỗ trợ người lao động.

### **2.8. Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND xã**

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Tập trung giải quyết TTHC, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Phấn đấu vượt chỉ tiêu huyện giao.

Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.

### **2.9. Công an xã tham mưu UBND xã**

Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn cho hoạt động của lãnh đạo xã, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng các cấp, các lễ hội đầu Xuân. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu năm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người.

### **2.10. Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu UBND xã**

Làm tốt công tác hậu phương quân đội, huấn luyện cho lực lượng DQTV; diễn tập phòng thủ tại địa phương.

### **2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội**

Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã theo lĩnh vực được phân công, yêu cầu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công

chức, các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động, tích cực nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà bứt phá để tăng tốc, thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 xã Hà Vinh./.

Yêu các ban, ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức, thôn trưởng các thôn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (t/h);
- TT.ĐU, TT.HĐND xã (b/c);
- Lưu: VT, VP.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Cường**